

THẺ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

Hạng mục	Chương trình thúc đẩy giao dịch sử dụng tính năng Contactless
Thời gian áp dụng dự kiến	Từ 01/03/2024 đến 31/10/2024 hoặc tới khi hết ngân sách chương trình tùy theo điều kiện nào đến trước.
Nội dung ưu đãi	<p>Ưu đãi 1: Dành cho Khách hàng lần đầu sử dụng tính năng thanh toán qua tính năng Contactless</p> <ul style="list-style-type: none">Điều kiện: Hoàn tiền 50,000 VND/lần đầu giao dịch từ 200,000 trở lên. <p>Ưu đãi 2: Dành cho Khách hàng đã sử dụng tính năng thanh toán qua tính năng Contactless</p> <ul style="list-style-type: none">Điều kiện:<ul style="list-style-type: none">➤ Chủ thẻ có tối thiểu 5 giao dịch đạt tổng giá trị từ 500,000 VND trở lên được hoàn 50,000 VND/tháng.➤ Chủ thẻ có tối thiểu 10 giao dịch đạt tổng giá trị từ 1,000,000 VND trở lên được hoàn 100,000 VND/tháng.➤ Chủ thẻ có tối thiểu 15 giao dịch đạt tổng giá trị từ 1,500,000 VND trở lên được hoàn 150,000 VND/tháng.Lưu ý: Khách hàng phải đạt đủ đồng thời điều kiện về số lượng giao dịch tối thiểu và giá trị giao dịch tối thiểu để được hưởng mức ưu đãi. Khách hàng đạt mức ưu đãi nào thì áp dụng ưu đãi tại mức đó, không bao gồm mức nhỏ hơn.
Địa điểm áp dụng	Tại địa điểm áp dụng thanh toán giao dịch Contactless của thẻ do SeABank phát hành.
Giao dịch áp dụng	<ol style="list-style-type: none">Tất cả thẻ có tính năng Contactless do SeABank phát hành;Thanh toán thẻ qua POSGiao dịch phải thỏa mãn điều kiện giao dịch thành công (<i>có trạng thái thành công trên hệ thống SeABank</i>), không phát sinh tra soát và không liên quan đến điều tra, gian lận giả mạo. Không áp dụng ưu đãi cho các giao dịch không.
Điều kiện áp dụng	<ol style="list-style-type: none">Thẻ hợp lệ là thẻ do SeABank phát hành, có biểu tượng nhận diện thẻ không tiếp xúc (có biểu tượng ăng-ten Contactless được in trên mặt trước thẻ);Giao dịch thỏa mãn điều kiện chương trình là bất kỳ giao dịch nào được thanh toán bằng tính năng Contactless của thẻ SeABank theo hình thức không tiếp xúc (đặt gần/chạm/vẫy Thẻ Contactless SeABank trước thiết bị thanh toán tại quầy thu ngân) được hệ thống SeABank xác nhận

	<p>thành công trên hệ thống tại mục “TRANS CONDITION” trên “T24” hoặc trên “WAY 4”;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Ngân sách ưu đãi được chia đều cho các tháng kể từ tháng đầu tiên triển khai chương trình. Ngân sách mỗi tháng là 30,000,000 VND (Ngân sách sử dụng cho mỗi ưu đãi là 15,000,000 VND/tháng). Trường hợp ngân sách không dùng hết trong một tháng thì phần ngân sách còn lại của tháng đó sẽ được chuyển sang sử dụng cho tháng sau;4. Áp dụng hoàn tiền mỗi thẻ 01 lần/tháng/ưu đãi, số lượng và số tiền giao dịch chi tiêu của thẻ nào sẽ được tính cho của thẻ đó và hoàn tiền về tài khoản liên kết với thẻ;5. Danh sách Khách hàng đủ điều kiện hoàn tiền sẽ được chốt vào ngày cuối cùng của mỗi tháng. Khách hàng thỏa mãn điều kiện chương trình sẽ được hoàn tiền vào tài khoản thẻ tối đa 45 ngày kể từ ngày cuối cùng tháng chi tiêu đủ điều kiện;6. Thứ tự xét thưởng ưu tiên Khách hàng (là chủ thẻ - chi tiêu của thẻ phụ được tính cho thẻ chính) có thời gian hoàn thành giao dịch sớm nhất. Nếu các thời gian hoàn thành giao dịch là tương đương nhau, ưu tiên Khách hàng có giá trị giao dịch lớn hơn;7. Tại thời điểm chi thưởng, tài khoản đủ điều kiện nhận ưu đãi của Khách hàng phải ở trạng thái hoạt động trên hệ thống SeABank;8. Chủ thẻ thanh toán bằng thẻ SeABank sẽ được hoàn tiền vào tài khoản của Khách hàng như sau:<ul style="list-style-type: none">➤ Hoàn tiền về tài khoản thanh toán cho Chủ thẻ ghi nợ;➤ Hoàn tiền về tài khoản thẻ tín dụng cho Chủ thẻ tín dụng;9. Khách hàng được tham gia đồng thời các chương trình khuyến mãi nếu thỏa mãn điều kiện của từng chương trình;10. SeABank giữ toàn quyền chấm dứt, thay đổi hay bằng cách khác xử lý chương trình khuyến mãi tại bất kỳ thời điểm nào, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật;11. Nếu có thay đổi, bổ sung thể lệ của chương trình, SeABank sẽ có thông báo chính thức tại website www.seabank.com.vn hoặc www.seaoffers.seabank.com.vn.
--	--